
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 179  —  166. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um íbúafjölgun og almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

1. Hvað er áætlað að íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgi mikið næstu 10 árin miðað við
áætlanir sveitarfélaganna um uppbyggingu?

2. Hvernig hyggst ráðherra bregðast við þörf sveitarfélaganna fyrir auknar almennings-
samgöngur vegna þeirrar íbúafjölgunar?

Skriflegt svar óskast.


